



ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง ขยายเวลาระยะเวลาการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ความว่า “มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปอีก ครั้งหนึ่ง” ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับตามมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้ามา ในจังหวัดเชียงราย กักตัวเองที่บ้านหรือที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงราย ที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ(ครู) และครูพิเศษสอนที่ไม่ได้ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานให้อยู่ปฏิบัติงานที่บ้านพักอาศัย หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยง และลงชื่อปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยหากไปพื้นที่เสี่ยงกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องมีระยะเวลากักตัวเองเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์ หากได้รับการติดต่อ หรือไม่มีความปลอดภัยในการทำงานให้รายงานต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโดยทันที

๕. ให้แต่ละฝ่ายจัดผู้รับผิดชอบในงานหมุนเวียนสลับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละวันทำการไม่ เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน Work from home จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านพักของตนเองและพร้อมที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อได้รับคำสั่ง

๖. ให้หัวหน้าแผนกวิชา, หัวหน้างาน รวมถึงข้าราชการครูทำหน้าที่เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ, วัสดุ, อุปกรณ์ เพื่อเตรียมการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพร้อมปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาในวัน เวลา ราชการเมื่อได้รับคำสั่ง

๗. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔



(นายสิทธิพร คลังแสง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย